



KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

THÀNH PHỐ, TIỀN HẢI, HƯNG HÀ

Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019



Cô và trò Trường Mầm non Tâm Việt (thành phố Thái Bình) tham gia các hoạt động ngoại khóa tại khuôn viên nhà trường. Ảnh: ĐỨC DŨNG

Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình tới dự.

Năm học 2017 - 2018, phong trào giáo dục của thành phố Thái Bình tiếp tục chuyển biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đối với giáo dục (Xem tiếp trang 4)

NHÓM PHONG VIÊN

THÀNH PHỐ

Phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa

Hiện nay, trên địa bàn thành phố, diện tích lúa mùa trà sớm đang ở giai đoạn phân hóa đồng, trà đại trà đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh, một bộ phận diện tích cây muộng đang ở thời kỳ đẻ nhánh rộ. Dự kiến, lúa mùa sẽ trở tập trung từ ngày 15 - 25/9. Tuy nhiên, trên đồng ruộng xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh gây hại; trong đó sâu cuốn lá nhỏ dự kiến sâu non nở rộ từ ngày 23/8 - 11/9, rầy lúa 4 tập trung từ tuổi 4 đến trưởng thành với mật độ trung bình từ 20 - 30 con/m², nơi cao từ 80 - 100 con/m², cá biệt 200 - 300 con/m², tỷ lệ rầy lưng trắng chiếm 70%. Bệnh lùn sọc đen đã xuất hiện rải rác trên đồng ruộng ở một số địa

phương, diện tích nhiễm bệnh có xu hướng tăng nhanh.

Để bảo vệ an toàn cho sản xuất lúa mùa, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, các xã, phường có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình sâu bệnh hại lúa mùa để nông dân biết, tổ chức các biện pháp phòng, trừ. Đối với sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, phun trừ từ ngày 23 - 28/8 trên 100% diện tích lúa mùa. Hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc "4 đúng". Điều tiết nước hợp lý bảo đảm thuận lợi cho lúa mùa sinh trưởng, phát triển tốt và nâng cao hiệu quả phòng, trừ sâu bệnh.

MINH NGUYỆT



Nông dân xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh.

Giải bóng bàn báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 17

Nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018), trong 2 ngày 25 - 26/8/2018, tại nhà thi đấu thành phố Hải Dương, Báo Hải Dương (đơn vị đăng cai) tổ chức giải bóng bàn báo Đảng các tỉnh phía Bắc lần thứ 17 năm 2018.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành tỉnh Hải Dương và lãnh đạo, vận động viên của 8 cơ quan báo: Hà Nội Mới, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng và Hải Dương.

Tham gia giải có hơn 50 vận động viên thi đấu ở 10 nội dung: đơn nam lãnh đạo, đôi nam lãnh đạo, đôi nam lãnh đạo, đơn nam từ 18 - 49 tuổi; đôi nam, đơn nam từ 50 - 60 tuổi; đơn nữ từ 18 - 44 tuổi; đơn nữ từ 45 - 55 tuổi; đôi nữ và đôi nam - nữ. Đoàn Báo Thái Bình có 4 vận động viên tham gia thi đấu ở 3 nội dung

là đôi nam lãnh đạo, đơn nam lãnh đạo và đôi nam.

Đây là giải đấu thường niên do cơ quan báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc tổ chức nhằm tăng cường sự đoàn kết giữa các cơ quan báo chí địa phương và rèn luyện sức khỏe cho những người làm báo, góp phần tích hiện (Xem tiếp trang 4)

KHẮC QUẢN

TIỀN HẢI

Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2018

Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tiền Hải vừa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã khu Nam huyện.

Nội dung diễn tập gồm các giai đoạn: Ban Thường vụ Đảng ủy các xã ra nghị quyết chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển từ thời bình sang thời chiến. Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến bắn máy bay địch bay thấp và đánh địch tấn công hỏa lực vào địa bàn, bảo vệ căn cứ chiến đấu của huyện.

Việc diễn tập khu vực phòng thủ các xã khu Nam của huyện Tiền Hải nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; vai trò tham mưu, trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể của các địa phương. Đồng thời, bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng các địa phương thành khu vực phòng thủ vững chắc đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

MANH THẮNG

HƯNG HÀ

Hơn 200 học viên được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

Đối tượng bồi dưỡng là bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu; giáo viên trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, THCS trên địa bàn huyện. Tại lớp bồi dưỡng, học viên được học tập các chuyên đề: đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh cho các học viên từ đó làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân trong việc bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

NGỌC MAI

THANH NIÊN XUNG PHONG THÁI BÌNH

Xứng danh lực lượng anh hùng

(Xem trang 3)



Lãnh đạo Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh và Tỉnh đoàn thăm mô hình phát triển kinh tế của cựu thanh niên xung phong.

BIDV CHI NHÁNH THÁI BÌNH

Giữ vững thương hiệu "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam"

(Xem trang 2)

► Toàn tỉnh phát hiện 645 bệnh nhân lao mới

Sở Y tế và Bệnh viện Phổi Thái Bình vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động phòng, chống lao 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

6 tháng đầu năm, hệ thống phòng, chống lao trong tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động giám sát, khám phát hiện bệnh nhân lao mới. Kết quả, có 645 bệnh nhân lao các thể được phát hiện đưa vào điều trị. Những bệnh nhân lao giai đoạn điều trị tấn công được duy trì điều trị tại các khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa các huyện và tại 151 xã tham gia điều trị tấn công từ đầu. Hiện 100% số xã trong tỉnh tham gia quản lý bệnh nhân lao giai đoạn củng cố. Tỷ lệ khỏi và hoàn thành điều trị của bệnh nhân đạt trên 90%.

Trong những tháng cuối năm 2018, Bệnh viện Phổi Thái Bình và hệ thống phòng, chống lao tiếp tục tăng cường phát hiện nguồn lây tại cộng đồng, trong đó chú ý vào những vùng xa trung tâm, các đối tượng nguy cơ cao. Các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe cho cộng đồng về bệnh lao cũng sẽ được chú trọng đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, trong đó phối hợp với các hội, đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân thực hiện tốt công tác truyền thông về bệnh lao cho hội viên.

HÀ DUNG

► Tập huấn chính sách bảo trợ cho người khuyết tật và chăm sóc trẻ em

* Trong hai ngày 25 - 26/8, Hội Người khuyết tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) tổ chức lớp tập huấn chính sách bảo trợ cho người khuyết tật của các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tham gia lớp tập huấn là 30 học viên thuộc các dạng tật khác nhau như: câm, khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật vận động... Tại lớp tập huấn, các học viên được tìm hiểu tổng quan về người khuyết tật; biểu hiện phân biệt đối xử với người khuyết tật; hướng dẫn quy trình thủ tục hưởng trợ cấp hàng tháng đối với những người khuyết tật nặng, người khuyết tật mang thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ và nhận thức của hội viên Hội Người khuyết tật tỉnh, giúp họ hiểu và nắm được những quyền lợi của mình, từ đó, thúc đẩy quyền thực thi Luật Người khuyết tật tại các địa phương.

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND xã Vũ Thắng (Kiến Xương) vừa tổ chức lớp tập huấn về công tác chăm sóc trẻ em.

200 học viên là các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ em dưới 16 tuổi được truyền đạt một số nội dung về công tác chăm sóc trẻ, trong đó tập trung vào các điểm mới của Luật Trẻ em năm 2016, nguyên tắc

(Xem tiếp trang 4)

NHƯ HOÀNG - NGUYỄN CƯỜNG

► Chương trình tiếp sức đến trường

Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Truyền hình Thanh niên VOV, Công ty HHL Việt Nam, Công ty TNHH Kinh doanh xe máy Kường Ngân chi nhánh Thái Bình (Head Kường Ngân 4) vừa tổ chức chương trình tiếp sức đến trường và tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh Trường Tiểu học - THCS Trần Thủ Độ (xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà).

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 40 suất quà và 100 hộp sữa với tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm và lên, xuống xe máy đúng cách. Các em học sinh cũng được các tình nguyện viên cắt tóc miễn phí.

Chương trình nhằm hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện và động lực để các em tiếp bước đến trường, vươn lên học tốt; đồng thời giúp các em tham gia giao thông an toàn.

PHƯƠNG ANH